



ทศวรรษ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



นายอำนาจ นารีบุตร

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (คณะรัฐศาสตร์)

ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (เก็บบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ทศวรรษ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ข้าพเจ้าขอเป็นส่วนหนึ่งนำแนวทาง “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง”

❖ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้โอกาสทางการศึกษา นำโอกาสด้านการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบท สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาค ทำโครงการ จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ผลิตภัณฑ์ที่มี “ความรู้ คู่คุณธรรม” ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของข้าพเจ้า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ให้โอกาสลูกชานา ลูกชาวบ้าน ได้ศึกษา เพิ่มพูนความรู้อีกด้านหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในชุมชน การเรียนที่แห่งนี้ มีทั้งการทำงานประจำและหาเวลาว่างเพื่อมา ศึกษา หาความรู้ รวมทั้งต้องส่งเสียตัวเองเรียนโดยไม่เป็นภาระของพ่อกับแม่ และจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้นำ ความรู้ แนวคิด หลักการทำงาน รวมถึงประสบการณ์การทำงานต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการทำงานพื้นที่ต่างๆของท้องถิ่น ทั่วประเทศ

❖ ในเส้นทางการทำงานในอาชีพพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้ความรู้คู่คุณธรรม ใช้ความรู้ที่ได้ ศึกษาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และเพื่อเพิ่มพัฒนาความรู้ทางการศึกษาให้แก่ตนเอง จึงได้จัดสรรเวลาเข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ จนสำเร็จการศึกษาปริญญา รัฐศาสตร มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ได้รับความรู้ประสบการณ์มาต่อยอดในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ ค้นคว้า และสร้างเจริญก้าวหน้ากับพื้นที่ทุกท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดการทำงาน ๒๕ ปี อดีตการทำงานที่บ้าน เกิด ๒๓ ปี ได้นำประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับจากร่วมหลายไปทำงานต่างถิ่น ที่ชายแดนกะเหรี่ยง ๑ ปี และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน

❖ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน เพื่อนๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ขอขอบคุณครับ